

TK ตั้ง “บริษัท TK เงินทันใจ จำกัด” ทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์



คณะกรรมการบริษัท TK อนุมัติตั้ง “บริษัท TK เงินทันใจ จำกัด”

เพื่อทำธุรกิจ Nano Finance

บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ตั้ง “บริษัท TK เงินทันใจ จำกัด” เพื่อจะดำเนินการขอใบอนุญาตทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้ผู้บริหารเดินหน้าจัดตั้งบริษัท เพื่อขยายทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ โดยจะยื่นขออนุญาตดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพหรือธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ TK ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท TK มีมติให้ผู้บริหารดำเนินการจัดตั้ง “บริษัท TK เงินทันใจ จำกัด” เพื่อยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. ดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพหรือนาโนไฟแนนซ์ โดยบริษัทนี้ มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และ TK ถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งนี้ 99.99%

“เนื่องจาก TK ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มา 43 ปี มี 90 สาขา ใน 53 จังหวัด พร้อมกับพนักงานที่มีประสบการณ์กว่า 1,800 คน โดยธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ให้บริการสินเชื่อรายย่อยอยู่แล้ว ซึ่งทาง TK ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มูลค่าส่วนใหญ่ต่ำกว่า 100,000 บาท/ราย ซึ่งตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทที่ทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ สามารถให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา TK มีประวัติลูกค้ากว่า 3,000,000 ราย ทางบริษัทคาดว่าจะมีลูกค้าที่สนใจรับบริการนาโนไฟแนนซ์ผ่าน บริษัท TK เงินทันใจ จำกัด เป็นจำนวนมาก” นางสาวปฐมา กล่าว

ทางด้านนายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ TK กล่าวเพิ่มเติมว่า TK มีความเชื่อมั่นว่าบริษัท TK เงินทันใจ จำกัด จะได้รับใบอนุญาตเพื่อทำธุรกิจ นาโนไฟแนนซ์ จากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ซึ่งในด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ TK จะไม่เพิ่มมากนัก เนื่องจากบริษัทมีทีมงาน สาขาลูกค้าและระบบ IT ในการให้บริการลูกค้ารายย่อยอยู่แล้ว อีกทั้งในปีนี้ TK มีความตั้งใจที่จะรับพนักงานเพิ่มอีก 200 ตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจทั้งระยะกลางและระยะยาว อีกทั้ง TK มีฐานทุนที่แข็งแกร่ง โดย D/E Ratio ของ TK อยู่ที่ 1.2 เท่านั้น อีกทั้ง TK สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดีมาโดยตลอดและ Tris Rating ยังให้ A- แก่บริษัทในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,800 คน และมีสาขาบริการรวม 90 สาขา ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศเกือบ 300,000 ราย